



ข่าว สกอ.

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เดลินิวส์

Section: กีฬา/การศึกษา

วันที่: พุธ 24 มิถุนายน 2558

ปีที่: -

ฉบับที่: 23995

หน้า: 26(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ทปอ.เชียร์หุ่นบพทบาทสมศ.เหลือแค่ชี้แนะการประเมิน

ทปอ.เชียร์หุ่นบพทบาทสมศ. เหลือแค่ชี้แนะการประเมิน

ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุม ทปอ.ได้หารือถึงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาจะต้องรับการประเมิน 3 ระบบ ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษภายในสถาบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และการประเมินสถาบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งในส่วนของ สมศ. ที่ประเมินไปแล้ว 3 รอบ และกำลังจะประเมินรอบที่ 4 แต่ทปอ.เห็นว่าผลการประเมินของ สมศ.ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย สถานศึกษาไม่สามารถนำผลประเมินไปพัฒนาการศึกษาได้ เป็นการประเมินที่หลอกตัวเองโดยที่ไม่ได้มีคุณภาพอย่างแท้จริง อีกทั้งวิธีการประเมินก็สร้างภาระให้แก่ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ

“ขณะนี้ทราบว่สมาชิกสภาบัณฑิตบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) และ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กำลังหารือถึงบทบาทการประเมินของ สมศ.ว่า ประเมินผลได้จริง และนำผลประเมินไปใช้ได้จริงหรือไม่ รวมถึงมีแนวคิดที่จะแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อปรับบทบาท สมศ.ลง จากไปประเมินสถาบัน ว่าได้หรือดก มาเป็นให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่สถาบันที่เข้ารับการประเมินเท่านั้น” ศ.ดร.ประสาธ กล่าวและว่า ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ.ที่จะใช้ระบบออนไลน์ นั้น ทปอ.เป็นห่วงว่า สมศ.จะมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ส่งทางออนไลน์ได้อย่างไรว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทปอ.จึงเห็นว่า สมศ.ควรหารือร่วมกับ ทปอ.เพื่อข้อมูลที่ได้นั้นถูกต้องและเชื่อถือได้

ศ.ดร.ประสาธ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามก็ตามในการประกันคุณภาพนั้น ขณะนี้ ทปอ.ได้พัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ ซียูพีทีคิวเอจัน โดยนำร่องใช้ในปีการศึกษา 2557 ใน 5 สถาบัน และในปีการศึกษา 2558 จะใช้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้งหมด 27 แห่ง และมหาวิทยาลัยสงฆ์อีก 2 แห่ง พร้อมทั้งเร่งจัดตั้งสำนักงานซียูพีทีคิวเอด้วย.